

ĐÔNG HƯNG

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân những năm qua được cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; phát huy vai trò của người đứng đầu trong giải quyết KNTC; trong quá trình giải quyết làm tốt công tác phối hợp và tăng cường đối thoại với dân. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện định kỳ tiếp, đối thoại với công dân để giải quyết KNTC, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót. Chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên, hạn chế một phần đơn thư vượt cấp và hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp hoặc điểm nóng.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Từ



Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện giải quyết hồ sơ cho công dân.

đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp trên 520 lượt người, 190 vụ việc, tăng trên 70 lượt người so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tại trụ sở tiếp công dân của huyện tiếp gần 220 lượt người; tại trụ sở UBND các xã, thị trấn tiếp trên 300 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách khi thu hồi đất, tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện chế độ, chính sách đối với

người có công, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận 13 đơn KNTC, trên 220 đơn kiến nghị, phản ánh; 83,2% đơn kiến nghị, phản ánh và 70% đơn KNTC đã được giải quyết. Qua giải quyết KNTC đã phát hiện sai phạm về kinh tế 570 triệu đồng, kiến nghị hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán ngân sách, nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện và hoàn trả tiền ứng của các hộ

không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; kiến nghị lập phương án bồi thường cho công dân 13,4m² đất ở; kiểm tra, rà soát, giải quyết 3 vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân ở Đông Hưng cũng còn nhiều khó khăn; nhiều vụ việc diễn biến phức tạp, chưa được xử lý kịp thời, nhất là vụ việc liên quan đến chính sách bồi thường, giải

phóng mặt bằng; một số công dân do hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên dù đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại. Ông Nguyễn Quốc Trọng, xã Lò Giang cho biết: Không thể phủ nhận thời gian qua công tác giải quyết KNTC đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các vụ việc đều được giải quyết thỏa đáng song do lãnh đạo một số địa phương chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; bản thân đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ này còn hạn chế về nghiệp vụ, kỹ năng; việc lưu trữ hồ sơ vụ việc không đầy đủ; công tác quản lý đất đai ở một số nơi còn thiếu sót, yếu kém nên vẫn còn vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng, giải quyết chưa đúng thời hạn.

Để làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải quyết bảo đảm chất lượng các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở thông qua các tổ hòa giải, tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Đông Hưng cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết KNTC của công dân.

THU HIỀN

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

quản trị của một bộ phận cán bộ quản lý trường học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; tỷ lệ giáo viên mầm non/lớp học ở một số địa phương còn thấp.

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản, đó là: rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghiệp vụ và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học vừa qua, nhất là việc phổ cập mầm non 5 tuổi đồng thời chỉ ra một số bất cập của ngành giáo dục trong công tác quản lý nhà nước, quản trị đại học, quản trị trong các trường phổ thông, việc chậm triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm học tới, ngành Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh; bãi bỏ những quy định có tính chất cứng nhắc, hình thức, câu nệ, bệnh thành tích; tăng cường tính tự chủ của cơ sở giáo dục. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành kế hoạch thời gian tựu trường, khai giảng để có quy định phù hợp.

NHÀ HÁT CHÈO THÁI BÌNH

Đạt 5 huy chương tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng, chèo chuyên nghiệp toàn quốc

Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vừa tổ chức cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng, chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017, Nhà hát Chèo Thái Bình có 9 diễn viên tham gia.

Các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Chèo Thái Bình đã nỗ lực hết mình, mang đến những phần trình diễn ấn tượng, được ban giám khảo, bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao về tài năng cũng như chất lượng nghệ thuật.

Kết thúc cuộc thi, Nhà hát Chèo Thái Bình đạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.

THẢO TIẾN

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SÀN

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Căn cứ điều 8, điều 9 và điều 42 Luật Phá sản; Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Địa chỉ: Số 198, Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối với: Công ty TNHH Văn Anh. Thụ lý số 07/2017/TLST-KDTM ngày 19/7/2017. Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xét thấy có các căn cứ chứng minh Công ty TNHH Văn Anh mất khả năng thanh toán, làm vào tình trạng phá sản;

QUYẾT ĐỊNH:

- Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Văn Anh Địa chỉ: Số 7A, Đường Trần Thủ Độ, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Nguyễn Hồng Thái
- Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I tiền thân là Trường Trung cấp Dược Hà Nội, là trường Cao đẳng chuyên ngành - Chuyên đào tạo về Dược, nằm trong hệ thống đào tạo nhân lực của Bộ Y tế. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2017, thỏa thuận hợp tác tuyển sinh giữa nhà trường với các đơn vị trong cùng hệ thống đào tạo nhân lực y tế, nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Dược với các ưu điểm vượt trội sau:

- Chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông;
 - Cấp bằng Dược sĩ cao đẳng chính quy, được học liên thông Đại học Dược;
 - Cam kết đầu ra đạt chuẩn năng lực hành nghề mới nhất của Bộ Y tế;
 - Chi phí học tập thấp nhất, phù hợp với mọi đối tượng.
- Các hệ đào tạo:**
- Lớp Cao đẳng Dược chính quy tập trung (học 3 năm) cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT;
 - Lớp Cao đẳng Dược liên thông từ trung cấp (học 14 tháng) cho đối tượng đã tốt nghiệp Trung cấp Dược;
 - Lớp Cao đẳng Dược hệ chuyển đổi văn bằng hai (học 16 đến 20 tháng) cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một ngành học bất kỳ (ngoài ngành Dược).

Hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh Cao đẳng (download trên website của Trường);
- Bản sao công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Đối với lớp Cao đẳng chính quy 03 năm); Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp, hoặc Cao đẳng, hoặc Đại học, kèm bảng điểm đối với hệ liên thông hoặc chuyển đổi văn bằng hai.

Liên hệ nộp hồ sơ, nhập học: Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I
Địa chỉ: Số 1 đường K1, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.7970161; 0243.7639074; 0243.7634118; 0916.119.909; 0934.609.949
Website: www.duochanoi.net

THỤY DÂN

Phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Đến thời điểm này, xã Thụy Dân (Thái Thụy) có 3 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó 2 ca được xác định là SXH nội sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế số người mắc bệnh và sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 9/8, tại xã Thụy Dân ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên là hai mẹ con bà Lê Thị Thi (55 tuổi) và con trai Phạm Văn Tiến (29 tuổi), trú tại thôn An Tiêm 3, được xác định là nhiễm SXH nội sinh. Bà Thi cho biết: Trước thời điểm nhập viện 2 ngày, tôi có triệu chứng sốt cao, đau đầu, buồn nôn. Sau khi đi khám tại Trạm Y tế xã, thấy tôi có những triệu chứng của bệnh SXH nên Trạm đã giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 9/8, tôi được gia đình đưa lên Bệnh

viện Đa khoa tỉnh để khám và điều trị. Tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán và xét nghiệm tìm thấy mầm SXH. Ngay sau khi tôi nhập viện thì con trai cũng có các triệu chứng như mẹ nên gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám và điều trị. Nhờ được chẩn đoán, điều trị sớm nên chỉ sau 3 ngày hai mẹ con tôi đã ổn định sức khỏe và được ra viện.

Ngày 12/8, Thụy Dân ghi nhận thêm một ca nhiễm SXH. Đó là một nam sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Hà Nội về nghỉ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy. Đến nay, Thụy Dân được xác định là một trong hai ổ dịch SXH tại huyện Thái Thụy (cùng với xã Thụy Xuân). Theo ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã: Ngay sau khi địa phương có thông báo hai ca mắc SXH, UBND xã đã họp Ban Chỉ đạo phòng, chống

dịch bệnh SXH xã để triển khai kế hoạch phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện. Từ ngày 11 - 12/8, đoàn kiểm tra của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện đã về xã làm việc và chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH. Thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống SXH trên hệ thống truyền thanh cơ sở, đồng thời triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi quanh khu vực có dịch... Từ khi phát hiện dịch đến nay, xã đã tổ chức phát động 2 đợt ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong khu dân cư, thu dọn nhiều rác thải sinh hoạt; tổ chức khơi thông cống rãnh trên địa bàn bảo đảm thông thoáng để tiêu thoát nước khi mưa, bảo xảy ra và nước thải sinh hoạt hàng ngày



Công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Thụy Dân được tăng cường nhằm sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết.

của người dân, tránh để muỗi phát sinh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh SXH xã đã phân công thành viên, cán bộ tới 100% các gia đình trên địa bàn xã để hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, lật úp vật dụng chứa nước, thả cá rô vào các giếng nước, nhất là các giếng nước ít sử dụng; vận động các

gia đình đậy kín các giếng khơi khi không sử dụng; tập trung phun thuốc hóa chất diệt muỗi tại khu vực xung quanh vùng có dịch; tuyên truyền nhân dân nam nữ phải mặc màn kể cả ban ngày nhằm không để dịch bệnh lây lan...

Cũng theo ông Nguyễn Công Phước, qua kiểm tra thực tế của ngành Y tế tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã phát hiện tỷ lệ bọ gậy, muỗi *Aedes aegypti* (muỗi vằn) vượt ngưỡng cao, nhiều gia đình sử dụng nguồn nước bơm từ giếng khoan và dự trữ tại bể chứa. Với thời tiết như hiện nay sẽ tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh SXH sinh trưởng và phát triển, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn. Vì vậy, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về điểm biến tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tới người dân; tiếp tục phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường; chỉ đạo Trạm Y tế phân công cán bộ trực 24/24 giờ để sẵn sàng phục vụ bệnh nhân; tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh SXH, theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị tại nhà, chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; có kế hoạch chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên khi cần thiết...; kiên quyết không để xảy ra trường hợp tử vong do SXH.

MAI TRANG



Cán bộ Trạm Y tế xã Thụy Dân hướng dẫn người dân lật úp vật dụng chứa nước để diệt loăng quăng, bọ gậy.